



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม)
ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน
โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.(เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน โดยก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ขนาดผนังสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด ราคากลาง ๔,๘๖๙,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาจ้างฉบับเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งเชื่อถือ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการการรับจ่ายโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้คู่สัญญาปฏิบัติดังนี้
 - ๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - ๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
 - ๗.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจันทาบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้าง ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นในเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อบอกปิดความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้าง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการให้เข้าเสนอราคา และประกาศกำหนดวันเวลาพร้อมทั้งเงื่อนไขในการประมูล ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยทางเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จะทำการแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

กำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สำนักงานใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๐๓๘๘๒ ถึง ๓ ต่อ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง www.nongphueng.com

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.อ.อ.



(ปัญญา หล้าดวงดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง